

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
มติที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

- การบริหารงานวิชาการ  การบริหารงบประมาณและการเงิน  
 การบริหารงานบุคคล  การบริหารงานทั่วไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

**๖.๖ พิจารณาการดำเนินงานโครงการเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี แจ้งว่าในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นี้มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษียณอายุราชการ จำนวน ๑๔ คน รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๖ ดังนั้นจึงขอความเห็นที่ประชุมเรื่องการจัดโครงการเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ยังไม่คลี่คลายเท่าที่ควร จึงยังไม่เหมาะสมที่จะจัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตให้แก่ ผู้เกษียณอายุราชการ เนื่องจากจะเป็นการรวมกลุ่มของบุคคลเป็นจำนวนมาก จึงอาจทำให้เกิดภาวะสุ่มเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคได้ แต่ควรจัดพิธีเชิดชูเกียรติและนิทรรศการผู้เกษียณอายุเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยจัดแบบเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการแออัดของผู้เข้าร่วมงาน และจัดงานในพื้นที่โปร่งที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก เช่น บริเวณชั้น ๑ อาคารสำนักหอสมุด และจัดแสดงนิทรรศการต่อหลังเสร็จสิ้นพิธีต่อไปอีก ๑ เดือน

กรณีลูกจ้างชั่วคราวของกองอาคารสถานที่ซึ่งเกษียณอายุราชการในปีนี้ ที่ประชุมขอให้สำนักงานอธิการบดีจัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการเป็นการภายในให้แก่บุคลากรของสำนักงานอธิการบดีที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ทุกคน

**มติที่ประชุม**

- เห็นชอบการจัดโครงการเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยให้จัดกิจกรรม พิธีเชิดชูเกียรติและนิทรรศการ ผู้เกษียณอายุราชการ ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารสำนักหอสมุด และจัดแสดงนิทรรศการดังกล่าวหลังเสร็จสิ้นพิธีต่อไปอีก ๑ เดือนและงดจัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กรณีที่อาจจะมีผู้เข้าร่วมพิธีเกิน ๕๐ คนให้ทำหนังสือถึงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขออนุญาตจัดงานด้วย
- มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี พิจารณากำหนดวันที่เหมาะสมในการจัดพิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมดำเนินการเรื่องการจัดโครงการเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
- มอบผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีพิจารณาจัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการให้แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดีทุกคนที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

นางศิริเพ็ญ ผ่องจตุรัส

(นางศิริเพ็ญ ผ่องจตุรัส)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่